



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

แจ้งเตือนักเควิด7วัน

สธ.ติดตาม
ผลเฝ้ากบต.
ทั่วโลกอ่วม
ลามเน่ทยค
แพทย์ไทยคาดการณ
ผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วโลก
เกิน ★ มีต่อหน้า 11



ข่าวประจำวันพฤษภาคมที่ 1 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

เสียงการกักโควิด ☆ ต่อจากหน้า 8
100 ล้านคน หลังไวรัสระบาดยังไม่หยุดในทุกดินแดน จับตาดักตัวจาก 14 วัน เหลือ 7 วันของต่างชาติ ถ้ามีการนำมาใช้จริงถือเป็นประโยชน์กับคนไทย อินเดียยังหนักหน่วงพบคนติดเชื้อวันเดียวกว่า 8 หมื่นคนเสียชีวิตทั่วประเทศแล้วเกือบ 1 แสนคน สำนักงานด้านโรคติดต่อของอินเดียเผยแพร่ข้อมูลคนติดเชื้อจริงที่ตรวจจากวิธีวัดค่าภูมิคุ้มกันในร่างกาย บ่งชี้ว่าสูงกว่า 10 เท่าของยอดทางการ

ยังหวัความรุนแรงอย่างไม่คละสำหรับเชื้อโควิด-19 ที่ถือเป็น “ไวรัสสังหารราช” คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปกว่า ล้านคน ติดเชื้อมากกว่า 80 ล้านคน

ที่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 30 ก.ย. นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ทั่วโลกยังมีการระบาดของโควิด-19 อยู่ ปัจจุบันอัตราการพบผู้ป่วยโควิด-19 อยู่ที่ประมาณ 88 ล้านคน เกือบ 34 ล้านคน แต่นักวิชาการไม่มีใครคิดว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขจริง หลายฝ่ายเชื่อว่า ทั่วโลกอาจมีตัวเลขผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 ล้านราย จำนวนผู้เสียชีวิตก็ประมาณ 1 ล้านรายแน่นอนว่าจะต่ำกว่าความเป็นจริงเช่นเดียวกัน สำหรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติและต้องกักตัว 14 วันนั้น จากข้อมูลที่มีพบว่า หลัง 14 วันเป็นต้นไปไม่เคยเจอว่ามีใครติดเชื้ออีกเลย ดังนั้น การกักตัวคนที่เข้ามาในประเทศไทย 14 วันจึงเพียงพอ

นพ.ธนรักษ์กล่าวอีกว่า ส่วนต่างประเทศเริ่มส่งสัญญาณว่า จะลดจำนวนวันกักตัวเหลือ 7 วัน ทีมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขกำลังติดตามดูอย่างใกล้ชิด หากมีการนำมาใช้จริง จะใช้เพื่อประโยชน์กับคนไทยมากที่สุด เพื่อความปลอดภัยมากที่สุด โดยพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด ตั้งแต่ประเทศต้นทาง วิธีกักตัว 7 วัน และหลังจาก 7 วันแล้วจะสามารถทำอะไรได้บ้าง หรือทำอะไรไม่ได้บ้าง คงไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติทันที แต่จะมีวิธีการผ่อนคลายนระดับหนึ่งที่ไม่ทำให้คนไทยเสี่ยงจนเกินไป

ส่วนสถานการณ์โรคโควิด-19 ในไทย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานว่า พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 5 ราย ในสถานกักกันของรัฐ เป็นผู้ที่เดินทางมาจากชุกฉานใต้ 1 ราย อินเดีย 3 ราย อุเวท 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 3,564 คน

ที่ทำอาภาคารขนานมาชาติสุวรรณภูมิวันเดียวกัน นางอิริลรัตน์ อังกินันท์ ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน และนางเชียรรัตน์ ณะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมส่งแรงงานไทย 214 คน เดินทางไปทำงานภาคเกษตรที่ประเทศอิสราเอล นางอิริลรัตน์ กล่าวไว้ว่า ในแต่ละปีมีการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศกว่า 1 แสนคน มีรายได้ส่งกลับประเทศกว่า 1 แสนล้านบาท แต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องชะลอการจัดส่งจนถึงปัจจุบัน สถานการณ์ได้คลี่คลายลงเนื่องจากไทยมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อได้ดี

สำหรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศ ผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มเป็น 34 ล้านคน เสียชีวิตรวม 1.01 ล้านคน รักษาหายแล้ว 25.1 ล้านคน โดยที่สหรัฐอเมริกาจุดศูนย์กลางการระบาดอันดับ 1 ของโลก พบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 43,355 คน ติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 7.4 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 211,000 คน ขณะที่นครนิวยอร์ก นายบิล เดอบลาซิโอ นายกเทศมนตรี สั่งบังคับใช้มาตรการปรับเงินคนไม่สวมหน้ากากอนามัยในสาธารณะ เป็นจำนวน 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 18,000 บาท ไทยสูงสุด 1,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 32,000 บาท หลังพบอัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้น 3.25 เปอร์เซ็นต์ พร้อมเผยว่าหากอัตราดังกล่าวยังคงที่ต่อเนื่อง 7 วัน ก็จะใช้มาตรการปิดโรงเรียนรอบใหม่ แม้เพิ่งสั่งเปิดโรงเรียนไปเมื่อวันที่ 29 ก.ย.

นอกจากนี้ บริษัทวอลท์ ดิสเนี่ยของสหรัฐฯ ประกาศเตรียมลดพนักงานดูแลสวนสนุกเกร็อดิสเนี่ย ในสหรัฐฯ จำนวน 28,000 ตำแหน่ง พนักงานที่ถูกปลด 2 ใน 3 จะเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ หรือทำให้เหตุผลความจำเป็นเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 และจะทำให้บริษัทบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการสวนสนุก และก่อนหน้านี้ บริษัทดิสเนี่ยได้ขอรอง นายแกวิน นิวซัม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ช่วยเหลือเรื่องมาตรการผ่อนคลายนให้สวนสนุกเปิดได้เพื่อที่

ดิสเนี่ยจะได้ไม่ต้องปลดพนักงาน กระนั้น จากกรณีที่รัฐแคลิฟอร์เนีย มียอดผู้ติดเชื้อรวมมากที่สุดในสหรัฐฯ กว่า 805,000 คน จึงเป็นไปได้ที่จะผ่อนคลายความเข้มงวด

ขณะที่สถานการณ์อินเดียจุดศูนย์กลางแพร่ระบาดอันดับ 2 ของโลก พบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 80,472 คน ติดเชื้อรวมทั่วประเทศเพิ่มเป็น 6.22 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 98,000 คน เข้าใกล้ยอด 100,000 คนไปทุกขณะ อย่างไรก็ตาม สำนักงานด้านโรคติดต่อของอินเดีย เปิดเผยว่า ข้อมูลอัตราผู้ติดเชื้อในประเทศที่ตรวจจากวิธีวัดค่าภูมิคุ้มกันในร่างกาย บ่งชี้ว่ายอดผู้ติดเชื้อจริงอาจอยู่ที่ประมาณ 60 ล้านคน สูงกว่า 10 เท่าของยอดทางการ ส่วนชาติระบาดอันดับ 3 บราซิล พบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 32,058 คน ติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 4.78 ล้านคน เสียชีวิตในวันเดียว 868 คน ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมกลายเป็น 148,010 คน

สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดระลอกสองในภูมิภาคยุโรป นางแองเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ประกาศให้แต่ละรัฐใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่จำเป็น เนื่องด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของประเทศเพิ่มเป็นเกือบ 20,000 คน และรัฐบาลจะพยายามหลีกเลี่ยงการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศรอบใหม่หากเป็นไปได้ ส่วนที่เนเธอร์แลนด์ พบผู้ติดเชื้อในวันเดียวทำสถิติ 3,011 คน เช่นเดียวกับสโลวาเกีย พบผู้ติดเชื้อในวันเดียวทำสถิติ 567 คน ขณะที่เบลเยียมรายงานยอดผู้เสียชีวิตทะลุ 10,000 คนอย่างเป็นทางการ

ที่เกาหลีใต้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ (KCDC) รายงานพบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 113 คน ถือเป็นยอดติดเชื้อรายใหม่และหลักร้อยคนในรอบ 5 วัน ในจำนวนนี้ 81 คน พบในพื้นที่กรุงโซล และมี 30 คนเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชอีก 20 คน เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ทางเกาหลีใต้ก็ยังประกาศเตือนให้ประชาชนใช้ความระมัดระวัง เครื่องคัดกรองการป้องกันเชื้อ ในช่วงเทศกาลเก็บเกี่ยวชุกตลอดสุดสัปดาห์นี้ ส่วนรัฐบาลเกาหลีเหนือเรียกร้องให้นานาชาติแสดงความเห็นต่อการใช้มาตรการควบคุมโรคที่รัดกุม

วันเดียวกัน นายเดวิด มัลพาส ประธานธนาคารโลก หรือเวิลด์แบงก์ ประกาศแผนจัดเตรียมวงเงิน 12,000 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 384,000 ล้านบาท สำหรับช่วยเหลือชาวยุโรปในการจัดซื้อและขนส่งวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 โดยธนาคารโลกอยู่ระหว่างเรียกร้องชาดีร่ายขอให้สนับสนุนโครงการครั้งนี้ และพร้อมจ่ายชดเชยให้ภายในระยะเวลา 12-18 เดือน แต่ย้ำว่าจะอนุมัติให้เฉพาะการจัดซื้อวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเท่านั้น นอกจากนี้ ธนาคารโลกยังคงคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียง 0.9 % ถือเป็นอัตราการเติบโตต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2510

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

รัฐบาลปรับแผนรวมศูนย์สู้โควิด

ทั้งเศรษฐกิจ-สาธารณสุข
ไว้ 'คนละครึ่ง' ช่วยแม่ค้า

รัฐบาลปรับแผนสู้ "โควิด" จัดตั้ง สปก.ศบค.
หวังขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุขควบคู่ด้าน
เศรษฐกิจไปพร้อมกัน เผยไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด
เพิ่ม 5 ราย สธ.ระบุนักวิชาการ ♦ อ่านต่อหน้า 12

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 12)

โควิด

□ ต่อจากหน้า 1

ทั่วโลกคาดยอดติดเชื้อโควิดจะทะลุ 100 ล้านคน ด้านหอการค้า ประเมิน โครงการคนละครึ่ง-เติมเงินบัตรคนจนช่วยเพิ่มยอดขายแม่ค้า-หาบเร่-โซ่ช่วยปลายปีให้มียอดขายเงินหมุนเวียน 2.5 แสนล้าน จีดีพีทั้งปีติดลบน้อยลงเหลือ 7-7.5%

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค.เปิดเผยสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ปัจจุบัน พบผู้ป่วยใหม่ 5 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 3,374 คน ยืนยันผู้ป่วยสะสม 3,564 คน รักษาอยู่ 131 คน และเสียชีวิตรวม 59 คน โดยผู้ป่วยรายใหม่เดินทางมาจากประเทศอินเดีย 1 ราย เดินทางมาจากประเทศอิตาลี 3 ราย และอีก 1 รายมาจากประเทศเวเนซุเอลา ด้านสถานการณ์ทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อรวม 33,841,654 คน พบอาการรุนแรง 65,977 คน รักษาหายแล้ว 25,144,998 คน และเสียชีวิตรวม 1,012,631 ราย ขณะที่ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 137 ของโลก

เมื่อเวลา 11.40 น. พล.อ.ฉัตรพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก และว่าที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เข้าพบนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลใช้เวลากว่า 30 นาที จากนั้น พล.อ.ฉัตรพล เปิดเผยว่า จะเสนอนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. ลงนามตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ศบค. หรือ สปค. ศบค. ซึ่งคาดว่าจะมีผลในวันที่ 1 ต.ค. นี้

โดยศูนย์ใหม่นี้จะมีต้นทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ที่ทำอยู่ก่อนหน้านี้ และ

หน้าที่ใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปทั่วโลก โดยไม่สะดวกในระหว่างเปลี่ยนผ่านนี้ รวมถึงขับเคลื่อนนโยบายที่ ศบค.ดูแลด้านสาธารณสุข ให้ควบคู่กับ ศบค.ที่ดูแลด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่ต้องเร่งฟื้นฟูให้ไปพร้อมกันได้ โดยโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวจะเป็นการบูรณาการงานของคณะกรรมการเฉพาะกิจทั้งหมด

ส่วนที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ทั่วโลกยังมีภาระระบาดของโควิด-19 อยู่ ปัจจุบันอัตราการพบผู้ป่วยโควิด-19 อยู่ที่ประมาณ 33 ล้านคน แต่นักวิชาการไม่มีใครคิดว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขจริงแต่เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าความเป็นจริงค่อนข้างมากขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละประเทศในการตรวจวินิจฉัยว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนหลายฝ่ายเชื่อว่าทั่วโลกอาจมีตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อมากกว่า 100 ล้านรายเรียบร้อยแล้ว จำนวนผู้เสียชีวิตก็ประมาณ 1 ล้านราย ซึ่งก็แน่นอนว่าอาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงเช่นเดียวกัน

สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยถือว่าดีกว่าทั่วโลกมากเจอผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศตั้งแต่ พ.ค. เป็นต้นมาเพียง 1 ราย ซึ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศแต่ก็มีโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่ได้ แต่ก็ต้องย้ำว่าการเจอเชื้อรายใหม่แตกต่างจากคำว่าเกิดการระบาดระลอกใหม่ขึ้นอยู่กับมาตรการควบคุมป้องกันโรคว่าทำได้ดีและเข้มข้นแค่ไหน

ขณะที่นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่ง และการเติมเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐอีกคนละ 1,500 บาท ถือเป็นโครงการที่จะช่วยเพิ่มกำลังซื้อและยอดขายให้กับแม่ค้าหาบเร่แผงลอย และร้านค้ารายย่อยในช่วงปลายปีได้เพิ่มขึ้น ไม่นต่ำกว่า 1.5-2.5 แสนล้านบาท และยังประคองเศรษฐกิจไตรมาสสี่ให้มีโอกาสดีขึ้นกว่าเดิมไม่ต่ำกว่า 3-4% พร้อมกับทำให้จีดีพีทั้งปี 63 ติดลบน้อยลงเหลือไม่เกิน 7-7.5%

“โครงการนี้ออกมาได้ในเวลาที่เหมาะสม ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเศรษฐกิจไทยพอดีซึ่งถือเป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เพราะรัฐออกเงินให้ครั้งหนึ่ง ประชาชนออกอีก

ครั้งซึ่งนอกจากจะช่วยให้อัตราเงินเฟ้อขึ้นได้เร็วแล้ว ยังช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนไปในตัวด้วยโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าฯ ประเมินว่าในเบื้องต้นจะมีเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตรงกว่า 8.1 หมื่นล้านบาท และจะเกิดการหมุนเวียนในระบบอีก 2-3 รอบ ประมาณ 1.5-2.5 แสนล้านบาท แต่สิ่งสำคัญที่รัฐบาลต้องระวังคือการหาร้านค้าเข้ามาในระบบให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วของผู้ซื้อเพราะหากคนร่วมโครงการร้านค้าซื้อของไม่ได้ ก็จะเกิดการใช้สอย และทำให้เศรษฐกิจไม่หมุนเวียน” อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าว.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 หน้า 10

‘รพ.สิรินธร’ประเมินแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันก่อน นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และ นพ.ศักดิ์ชัย เกียรติอำนาญ รองผู้อำนวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ ทพ.สุวิทย์ สุภาวิโรจน์เลิศ รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันต้อนรับ พญ.สุพัชรา ศรีวิเศษชากร นายกสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย วาระ ปี พ.ศ. 2563-2565 คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวัลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงราชินีนาถสิริกิติ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 และ มศ.ดร.นพ.ปัทมพงษ์ เกษสมบูรณ์ หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมประเมินและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ของ นพ.ภัทรภรท์ บุญอุดมศาสตร์ ซึ่งเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและถูกเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้รับรางวัลในปีนี้

สำหรับการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวัลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงราชินีนาถสิริกิติ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้สังคม ให้สังคมได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่แพทย์ท่านอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดย สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย โครงการแพทย์ชนบทคืนถิ่น “แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว” ร่วมกับสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สป.) สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563.

เตลิวีลส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 หน้า 11

โวยมิดรังสีทำเกล็ดหึงเสียชีวิต



เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 30 ก.ย. ที่คลินิกทันตแพทย์เชียงใหม่สไมล์ ถนนศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทันตแพทย์ธีระวุฒม์ หวงสุวรรณกร อายุ 35 ปี พร้อมบิดามารดา ได้เปิดแถลงข่าวการร้องเรียนการเสียชีวิตของภรรยาชื่อ เกล็ดหึงปวีร์ธิดา หวงสุวรรณกร อายุ 36 ปี ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 8 ก.ย. ที่ผ่านมา หลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ ด้วยอาการปวดท้อง

โดยแพทย์ได้วินิจฉัยว่าเป็นนิ่วทางเดินปัสสาวะ จึงได้ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องส่วนล่างที่มีการฉีดสารทึบรังสีหรือ CT lower abdomen with contrast media ก่อนที่ภรรยาคนนี้จะเกิดอาการแพ้สารทึบรังสีขั้นรุนแรงที่สุดหรือ Anaphylactic shock ทำให้เสียชีวิตในช่วงเวลา 19.00 น. ของวันเดียวกัน ทั้งที่ภรรยาทำล้างตั้งกรรมได้ 6 สัปดาห์ สร้างความเสียใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก

ทันตแพทย์ธีระวุฒม์ กล่าวอีกว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแถลงยืนยันจากทางโรงพยาบาลถึงสาเหตุที่ชัดเจนและไม่มีคำขอโทษแม้แต่คำเดียว ที่ผ่านมาทางครอบครัวยังคงเดินทางทวงความยุติธรรมให้กับภรรยาซึ่งครอบครัวคิดว่าสาเหตุมาจากความผิดพลาดของแพทย์และโรงพยาบาล สงสัยว่าได้ทำตามขั้นตอนและตามมาตรฐานหรือไม่ รวมทั้งใช้เครื่องมือที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตหรือไม่ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาโรงพยาบาลไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลย ดังนั้นทางครอบครัวจะเดินทางเข้าแจ้งความ และนำหลักฐานทั้งหมดไปยื่นร้องเรียนกับแพทย์สภาต่อไป.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

**สพส.ขอเวลาสอบฟื้น
คลินิกทงุจริตบัตรทอง**

อธิบดี สบส.ขอเวลาสอบฟื้นคลินิกทงุจริต“บัตรทอง”ในลต 2 เอกสารก่อนข้าง
เยอะ ส่วน ลต 3 ที่เพิ่งตรวจพบทงุจริต ต้องรอข้อมูล สบสช.ส่งมาให้
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ➡ ต่อ : บัตรทอง -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

บัตรทอง

นายแพทย์เรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวถึงความคืบหน้าการการเอาผิดสถานพยาบาลเอกชนที่ทุจริตเบิกงบค่าตรวจสุขภาพป้องกันโรคกลุ่มเมตาบอลิกในผู้ป่วยระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ว่าตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ตรวจสอบการทุจริตของสถานพยาบาลเอกชน 3 ลอต โดยในลอตแรกพบว่ามีการทำผิด 18 แห่ง ในส่วนนี้ทาง สปสช.ได้ส่งเรื่อง

ส่งข้อมูลมาให้ สบส.พิจารณาเอาตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานพยาบาลมาตรา 73 เรื่องการทำเอกสารข้อมูลผู้ป่วยอันเป็นเท็จซึ่งหลังได้รับเรื่องมาสบส.ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและดำเนินแจ้งความเอาผิดแล้ว มีโทษทางอาญาทั้งจำทั้งปรับและสั่งให้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้มีมาตรฐานต่อไป

ในส่วนของลอตที่ 2 มีสถานพยาบาลเอกชน ทำผิด 64 แห่ง สปสช.ส่งข้อมูลเบื้องต้นมาให้บางส่วนและเพิ่งจะส่งข้อมูลทั้งหมดของการขยายการตรวจสอบ 100% มาให้ สบส.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ในลอตนี้จึงยังต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ ซึ่งข้อมูลที่ส่งมาให้ค่อนข้างเยอะ ส่วนลอตที่ 3 ที่พบการทุจริตอีก 108 แห่งนั้น ทาง สปสช.ยังไม่ได้ส่งข้อมูลมาให้

เมื่อถามว่า ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารข้อมูลผู้ป่วยกระทำการทุจริตต้องเพิกถอนใบอนุญาตเปิดสถานพยาบาลหรือไม่ นพ.เรศกล่าวว่ ความผิดเกี่ยวกับการทำเอกสารเท็จ ตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล เข้าข่ายผิดอาญา มีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ ก็อยู่ที่พนักงานสอบสวนซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

ในส่วน สบส.ก็มีอำนาจในการสั่งพักใช้ใบอนุญาต และปิดสถานพยาบาลชั่วคราวได้เพื่อให้สถานพยาบาลนั้นดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องระยะเวลา ก็แล้วแต่สิ่งที่ต้องปรับปรุง

อย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องโครงสร้างก็ใช้เวลานานราวๆ 2-3 เดือน ถ้าเป็นเรื่องง่ายๆ ก็อาจจะปิดประมาณ 2-3 สัปดาห์อย่างกรณีสถานพยาบาล 18 แห่ง ในลอตแรกนั้น สบส.สั่งให้แก้ไขปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ก็มีดำเนินการปรับปรุง 16 แห่ง อีก 2 แห่ง ยังไม่ทำก็ต้องสั่งปิดชั่วคราว แต่ตอนนี้ ก็แก้ไขและกลับมาเปิดให้บริการแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า กรณีการออก

เอกสารเท็จดังกล่าวหากเป็นแพทย์ จะต้องส่งเรื่องให้แพทยสภาพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่ นพ.เรศกล่าวว่า ในบรรดาสถานพยาบาลที่ทำผิดนั้น อยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจซึ่งการทำเอกสารเท็จนั้น อาจจะมีแพทย์เป็นผู้ดำเนินการหรือเป็นเจ้าของที่อื่นๆ ดำเนินการก็ได้ จึงรบกวนเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งกลับมา โดยอาจจะส่งกลับมาที่ สบส.เพื่อดำเนินการส่งต่อแพทยสภาพิจารณาหรือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะส่งเรื่องตรงไปยังแพทยสภาเลยก็ได้

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

**ห่าง10จว.ชายแดน
สธ.แนะซ้อมรับมือโควิดเมียนมา
ห่วงระบาดกระทบไทย
ส่ง214แรงงานล็อตแรก
บินไปเขตทองอิสราเอล
'ภูเก็ต'คุมเข้มคัดกรอง**

สถานการณ์โควิดในไทยพบใหม่ 5 ราย กลับจาก "ซูดานใต้-อินเดีย-คูเวต" สธ.ห่วงการระบาดในเมียนมา หากยังระบาดไม่หยุดกระทบไทยแน่ มีคนหนีเข้าไทย ผิดกฎหมาย ต่อเนื่อง ย้ำ 10 จังหวัดติดชายแดน อยากให้เตรียมพร้อมซักซ้อมรับมือทุกภาคส่วน อย่าประมาท

▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

โควิด-19

เข้มมาตรการสกัดกั้นการระบาด 2 มา
หรือไม่ ขึ้นอยู่กับความเข้มงวดต่อเนื่อง
ของมาตรการสาธารณสุข ก.แรงงานลุย

ส่งผู้ใช้แรงงานลอตแรกไปอิสราเอล 214 ราย ด้านภูเก็ตซัดซ้อมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวซัดซ้อมความพร้อมเปิดเมื่อวันที่ 30 กันยายน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือโควิด-19 รายวันว่า พบผู้ป่วยใหม่ 5 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 3,374 คน ยืนยันผู้ป่วยสะสม 3,564 คน รักษาอยู่ 131 คน และเสียชีวิตรวม 59 คน

ป่วยใหม่รจากซูดาน-อินเดีย-คูเวต

โดยผู้ป่วยรายใหม่เดินทางมาจาก ซูดานได้ 1 ราย เป็นผู้ป่วยชายไทย อายุ 34 ปี อาชีพรับราชการทหาร ซึ่งเป็นทหารช่างเฉพาะกิจ ไปปฏิบัติภารกิจทางทหารเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 กันยายน ด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำ ซึ่งพบผู้ป่วยยืนยันในเที่ยวบินเดียวกัน 23 ราย เข้าพัก State Quarantine ที่จ.ชลบุรี ตรวจหาเชื้อครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 กันยายน ผลไม่ชัดเจน ตรวจซ้ำอีกครั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ

ส่วนอีก 3 ราย เดินทางมาจากอินเดีย เป็นผู้ป่วยเพศชาย สัญชาติอินเดีย อายุ 31 ปี อาชีพพนักงานบริษัท ซึ่งมีใบอนุญาตทำงาน เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 23 กันยายน เข้าพัก Alternative State Quarantine ที่จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นเที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 6 ราย ตรวจหาเชื้อครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ และผู้ป่วยเพศชาย สัญชาติไทยอายุ 26 และ 64 ปี เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 กันยายน ซึ่งเป็นเที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 1 ราย เข้าพัก State Quarantine ที่จ.สมุทรปราการ ตรวจหาเชื้อครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ

ขณะที่อีก 1 ราย มาจากคูเวต เป็นผู้ป่วยชายไทย อายุ 41 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 กันยายน เข้าพัก State Quarantine ที่กรุงเทพมหานคร ตรวจหาเชื้อครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารักษาในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ผู้ป่วยเดินทางไปคูเวตทำงานโรงงานกั้นก๊าซ และพักในแคมป์คนงาน ซึ่งมีผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จำนวนมาก ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เคยตรวจพบเชื้อโควิด-19 และถูกแยกกักกัน 14 วัน ในสถานที่ที่โรงงานจัดให้ ก่อนเดินทางมาประเทศไทย

บี10จว.ซ้อมรับมือโควิดเมียนมายังแรง

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ชนรัักษ์ พลิกพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแถลงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ ไทยมีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 5 ราย มาจากซูดาน 1 ราย อินเดีย 3 ราย คูเวต 1 ราย ทุกรายอยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดไว้ ยอดผู้ป่วยสะสม 3,564 ราย ทั้งนี้ ที่นำจับตากลัซิดเป็นสถานการณ์ในเมียนมาที่รุนแรงเพิ่มขึ้น ถ้ายังควบคุมไม่ได้จะมีผลกระทบต่อประเทศไทย โดยเฉพาะมีผู้พยายามเข้าเมืองผิดกฎหมายในเมียนมาเข้าออกในไทยต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 10 จังหวัดเขตติดต่อชายแดน อยากให้เตรียมความพร้อม ซักซ้อมรับมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน อย่าประมาท แม้ในจุดที่มีสถานการณ์ระบาดในเมียนมา ยังอยู่ห่างชายแดนพอสมควร

มาตรการสธ.เข้มระบอบรอบขยัก

“เราต้องช่วยกันสอดส่อง งดนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าประเทศเด็ดขาด ฝายความมั่นคงควรร่วมมือตรวจจับกับภาคเอกชนร่วมมือโรงงานสถานประกอบการหอพักอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวหยุดนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าประเทศ” นพ.ชนรัักษ์ กล่าวและยกตัวอย่าง 10 จังหวัดในจีนที่ไม่พบผู้ติดเชื้อมานานแล้วว่า ความจริงไม่ใช่ว่าทุกพื้นที่ต้องกลับมาระบาด

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

รอบ 2 อย่างจีนในหลายจังหวัด ดังนั้นการระบาดระลอก 2 จะเกิดขึ้นหรือไม่อยู่กับมาตรการแต่ละประเทศ ไม่เกี่ยวกับกรณีที่ไม่ได้ผู้ป่วยมานานหรือไม่ คนเชื่อมั่นว่าหากทุกคนเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ จะทำให้จัดการกับสถานการณ์ได้ดีขึ้น คนนั้นเชื่อว่า ถ้าเรายังมีมาตรการเข้มแข็ง โอกาสที่จะระบาดรอบ 2 ก็ยากขึ้น และมีผู้ป่วยจำนวนน้อย มาตรการควบคุมป้องกันต่างหากที่จะช่วยหยุดยั้งการระบาดของโควิด-19 ได้ ขออย่าให้ประชาชนวิตกว่าจะระบาดรอบสองหรือไม่ หรือจะมาถึงเมื่อไหร่

ชงตั้ง สปก.สพค.ผนักงานสบค.-สบค.
ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ฉัตรพล นาคพาณิชย์ รองผบ.ทบ. และว่าที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เข้าพบ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ตึกบัญชาการ ก่อนเปิดเผยว่า ตนมาเข้าพบนายวิษณุ เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบและข้อกฎหมายในการทำงานของ สบค. ที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ในฐานะรองประธานกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อให้การทำงานเป็นเนื้อเดียวกัน เพราะหลังจากได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการแล้ว ก็อยากให้การดำเนินงานเดินหน้าต่อไปได้ราบรื่น จึงจะเสนอนายกรัฐมนตรี ในฐานะผอ.สบค. ลงนามตั้งศูนย์ปฏิบัติ สบค.หรือ(สปก.สบค.) คาดว่าจะมีผลวันที่ 1 ตุลาคม
พล.อ.ฉัตรพลกล่าวต่อว่า ศูนย์ดังกล่าวมีตนเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการเฉพาะกิจที่ทำอยู่ก่อนหน้านี้ และหน้าที่ใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้เดินหน้าต่อไปได้ โดยไม่สะดุดในระหว่างเปลี่ยนผ่านนี้ รวมถึงขับเคลื่อนนโยบายที่สบค.ที่ดูแลด้านสาธารณสุข ให้ควบคู่ไปกับสบค.ที่ดูแลด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด ที่ต้องเร่งฟื้นฟูให้ไปพร้อมกันได้ โดยโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการบูรณาการงานของคณะกรรมการเฉพาะกิจทั้งหมด และจะมีการประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวัน

ส่ง214แรงงานไทยไปอิสราเอล
วันเดียวกัน นางจิวัลรัตน์ อังกินันท์น ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน พร้อมนางเชียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานไทย ที่เดินทางไปทำงานในภาคเกษตรที่อิสราเอล ที่ด่านตรวจคนหางาน กรมการจัดหางาน อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ภายในท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ก่อนเผยว่า นายกฯให้ความสำคัญกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ เพราะแต่ละปีไทยส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศมากกว่า 100,000 คน มีรายได้ส่งกลับประเทศกว่า 100,000 ล้านบาท จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องชะลอจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศ กระทั่งปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลาย ไทยมีมาตรการที่ควบคุมการระบาดของเชื้อได้ นางจิวัลรัตน์กล่าวต่อว่า วันนี้เป็นการจัดส่งแรงงานไทย 2 กลุ่มคือ กลุ่มจ้างงานใหม่ 131 คน และแรงงานที่กลับมาพักชั่วคราวในประเทศไทย ที่เคยชะลอเดินทางเข้าประเทศอิสราเอล เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และนายจ้างรับกลับไปทำงานในอิสราเอลตามเดิม 83 คน รวม 214 คน โดยเดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำ สายการบิน Air Asia X เที่ยวบิน XJ 208

ภูเก็ตทดสอบแล็บตรวจโควิด
อีกด้านที่ จ.ภูเก็ต มีการเตรียมพร้อมรับมือนักท่องเที่ยวจากจีนที่จะเดินทางมาตลอดแต่วันที่ 8 ตุลาคมนี้ โดยที่อาคาร X-Terminal ท่าอากาศยานภูเก็ต นายณรงค์ วัณชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตรวจการซักซ้อมขั้นตอนกระบวนการเก็บสิ่งส่งตรวจและปฏิบัติการชีวโมเลกุล ระบบควบคุมความปลอดภัยด้วยแรงดันลบ จากกรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11

จนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมความพร้อมรับผู้โดยสารเดินทางระหว่างประเทศที่จะมาถึงในเดือนตุลาคมนี้

ผู้ว่าฯยังไม่ได้รับแจ้งนทท.เข้า8ต.ค.
นายณรงค์กล่าวว่า จ.ภูเก็ต เตรียมการมาเป็นลำดับ ตั้งแต่เรื่องผู้โดยสารลงมา จากเครื่องบินและผ่านระบบการตรวจสอบ เชื่อมันว่ามีความพร้อมแล้ว โดยปฏิบัติตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หมายความว่าต้องผ่านความเห็นชอบของกระทรวงการต่างประเทศ ประสานกระทรวงมหาดไทย จากนั้นกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งมาที่จังหวัด ซึ่งบูรณาการทำงานทุกขั้นตอน ส่วนที่มีข่าวว่านักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษ จะเริ่มเข้ามาวันที่ 8 ตุลาคม จังหวัดยังไม่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากส่วนกลาง

พร้อมทุกขั้นตอนรู้ผลตรวจใน3ชม.
นายณรงค์คือธิบายขั้นตอนการรับมือนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมา.ภูเก็ตว่า เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึง จะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ซักประวัติ ลงทะเบียน และส่งตัวไปตรวจไวรัสโควิด-19 ที่ห้องเก็บสิ่งส่งตรวจ ซึ่งรองรับการตรวจได้รอบละ 96 ตัวอย่าง ใช้เวลาตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประมาณ 3 ชั่วโมง และทราบผลทันที จากนั้นจะส่งผลตรวจไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คาดว่ารองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 500 คน ต่อวัน ซึ่งห้องปฏิบัติการได้ตรวจรับรองมาตรฐานโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลังเก็บตัวอย่างแล้ว รถโรงแรมจะรับนักท่องเที่ยวไปส่งที่พัก ALQ (Alternative Local Quarantine) ซึ่งเป็นสถานกักตัวระดับจังหวัดที่นักท่องเที่ยวเลือกและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 หน้า 1

โควิดโลกยังแรง

'อังกฤษ-ฝรั่งเศส-บราซิล'ป่วยพุ่ง

เวสต์แบงก์จ่อซื้อวัคซีนแจกปท.จน

โควิดยังระบาดแรงไม่หยุดใน 213 ปท.ทั่วโลก ยอดป่วยสะสมมากกว่า 33.8 ล้านคน เสียชีวิตอย่างน้อย 1.01 ล้าน สหรัฐ-อินเดียรักษาค่าอันดับ 1-2 ขณะที่อังกฤษติดเชื้อโควิดรายวันสูงสุด วันเดียวกว่า 7.1 พัน เสียชีวิตแล้วกว่า 4.2 หมื่นคน ทำสถิติสูงสุดของทวีปยุโรป ด้านฝรั่งเศสติดเชื้อมากกว่า 8 พันคน ในรอบ 24 ชม. บราซิลสาหัสป่วยเพิ่มกว่า 3 หมื่น เตียงไอซียูใกล้เต็ม ธนาคารโลกจัดงบเตรียมซื้อวัคซีนแจกปท.ยากจน

▶▶▶ ต่อ : ทั่วโลก - หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

ทั่วโลก

เมื่อวันที่ 30 กันยายน สำนักข่าวต่างประเทศยังเกาะติดรายงานสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกต่อเนื่อง โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดในหลายประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขของสหราชอาณาจักร รายงานสถิติการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศรอบ 24 ชั่วโมงว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมอย่างน้อย 446,156 คน เพิ่มขึ้น 7,143 คน เป็นสถิติรายวันสูงสุดตั้งแต่วันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา ขณะที่สถิติผู้เสียชีวิตสะสมจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสหราชอาณาจักร มีอย่างน้อย 42,072 คน สูงสุดในทวีปยุโรป โดยเพิ่มขึ้น 71 คน ในรอบ 24 ชั่วโมง และเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ อัตราการติดเชื้อและการเสียชีวิตจากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นมากกว่า 40% ในรอบ 7 วัน ล่าสุดอัตราอัตรการระบาดของโรคเฉลี่ยทั้งประเทศขณะนี้อยู่ที่ 64 ต่อประชากร 100,000 คน

เช่นเดียวกับ ฝรั่งเศสมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ถึง 8,051 คน ในรอบ 24 ชั่วโมง ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากเมื่อวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นที่มีผู้ติดเชื้อใหม่ 4,070 คน ส่วนจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารักษาตัวในหอผู้ป่วยหนักก็เพิ่มขึ้น ขณะที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 85 คน ทำให้อาณาเขตผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น 31,893 คน และมีผู้ติดเชื้อสะสม 550,690 คน ซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นแม้รัฐบาลฝรั่งเศสจะเพิ่มมาตรการป้องกันการระบาดเพื่อสกัดการระบาดรอบ 2

ขณะที่รัฐบาลราชินีรายงานการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่ม 32,058 ราย และผู้ป่วยเสียชีวิต

เพิ่ม 863 ราย ช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่ายอดผู้ป่วยที่รายงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาถึง 2 เท่า

โดยกระทรวงสาธารณสุขราชินีระบุว่า ขณะนี้ยอดผู้ป่วยสะสม และผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในประเทศรวมอยู่ที่ 4,777,522 และ 142,921 ราย ตามลำดับ สถานการณ์ระบาดของรัฐโอไฮโอ เดอ จานโร ทำให้ทางการท้องถิ่นวิตกกังวล เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา มีรายงานเตียงผู้ป่วยในแผนกผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาลหลายแห่งของรัฐ มีผู้ป่วยใช้งานสูงเกือบร้อยละ 80 ถือเป็นตัวเลขเข้าขั้นวิกฤติ

วันเดียวกัน สื่อต่างประเทศรายงานว่า ธนาคารโลกเตรียมโครงการตอบสนองภาวะฉุกเฉินใน 111 ประเทศ และเงินสนับสนุนไว้แล้ว หากข้อเสนอดังกล่าวผ่านความเห็นชอบ จะตั้งเป้าช่วยเหลือประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง โดยโฆษกของธนาคารโลกเผยว่า วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้สถานการณ์ระบาดของไวรัสทั่วโลกคืนสู่สภาวะปกติดั้งเดิม ซึ่งสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกจะยังไม่ฟื้นตัว จนกว่าผู้คนจะมั่นใจว่าใช้ชีวิต พบปะสังสรรค์ ทำงาน และเดินทางได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเงินช่วยเหลือดังกล่าวพร้อมจ่ายได้ในอีก 12-18 เดือนข้างหน้า แม้วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 จะยังไม่ประสบความสำเร็จ แต่นายเควิต มัลพาสส์ ประธานธนาคารโลก

ยืนยันว่าต้องการให้กลุ่มประเทศยากจนได้รับวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งคณะกรรมการบริหารธนาคารโลกอนุมัติเงินช่วยเหลือ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 380,058 ล้านบาท ช่วยซื้อวัคซีนโควิดแจกประเทศยากจน

สำหรับสถานการณ์ระบาดล่าสุดของ ไวรัสโควิด-19 ใน 213 ประเทศทั่วโลก ประจำวันที่ 30 กันยายน ผู้ติดเชื้อรวม 33,875,993 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 1,013,199 ราย รักษาหายรวม 25,172,971 ราย โดยสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศอันดับ 1 ที่มีผู้ติดเชื้อสะสม 7,406,729 ราย เสียชีวิตสะสม 210,797 ราย อันดับ 2 อินเดีย มีผู้ป่วยสะสม 6,229,474 ราย เสียชีวิตสะสม 97,541 ราย อันดับ 3 บราซิล ติดเชื้อสะสม 4,780,317 ราย เสียชีวิตรวม 143,010 ราย อันดับ 4 รัสเซีย ผู้ป่วยสะสม 1,176,286 ราย เสียชีวิตสะสม 20,722 ราย และอันดับ 5 โคลอมเบีย ผู้ป่วยสะสม 824,042 ราย เสียชีวิตสะสม 25,828 ราย โดยไทยอยู่ในอันดับที่ 137 มีผู้ป่วยสะสม 3,564 ราย เสียชีวิตคงที่ 59 ราย รักษาหายแล้ว 3,374 ราย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 5

‘อนุทิน’ยังไม่สรุปเจาะเลือดโควิด ขอรอความชัดเจนทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 30 กันยายน เพชรมงคลชัยข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวัน มีผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย รวมสะสม 3,564 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,445 ราย และอยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) 626 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,374 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 131 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย ทั้งนี้ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 3,559 ราย รับรักษาในกรุงเทพมหานคร และ จ.นนทบุรี 1,943 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 670 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 744 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย เดินทางมาจาก 3 ประเทศ ได้แก่ 1.ชูดานใต้ 1 ราย ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ 2.อินเดีย 3 ราย ตรวจพบเชื้อโดยไม่มีอาการ 3.คูเวต 1 ราย ผลพบเชื้อโดยไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาใน รพ.พรตน์ราชธานี กรุงเทพฯ โดยรายนี้มีประวัติเคยติดเชื้อมาก่อน

วันเดียวกัน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. กล่าวถึงกรณีนักวิชาการเสนอให้มีการนำหลักการและวิธีตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ด้วยการเจาะเลือดตรวจหาภูมิคุ้มกันไปทดลองในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคมนี้ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในระยะเวลาก่อนหน้าว่า เป็นการเสนอของ ศ.นพ.ธีระวัฒน์

เหมาะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการของรัฐมนตรีว่าการ สธ.

“เมื่อท่านพบวิธีใหม่ด้านการแพทย์ก็นำเสนอมา โดยวิธีที่ท่านเสนอมาก็เป็นการตรวจแบบใหม่ด้วยการเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจหาภูมิคุ้มกันในร่างกาย ซึ่งจะทราบผลใน 7 วัน ว่าติดเชื้อหรือไม่ และหากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ก็นำตัวเข้ารักษา เหตุผลต่างๆ ก็จะเป็นเรื่องการแพทย์ เมื่อมีนักวิชาการสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับเสนอเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำ 100% มากกว่า RT-PCR เพราะบางครั้ง หากเอาไม่เข้าไปเก็บเชื้อไม่ลึกพอก็อาจไม่เจอเชื้อ แต่ถ้าตรวจภูมิคุ้มกันในเลือด หากติดเชื้อก็จะฟุ้งออกมาใน 7 วัน เราก็ไม่ต้องยึดเวลาไปถึง 14 วัน คนเป็นรัฐมนตรีก็ต้องพิจารณา” นายอนุทินกล่าว

นายอนุทินกล่าวว่า ศ.นพ.ธีระวัฒน์ได้มีการทดลองมาแล้ว 100 ราย ถึงแม้จะได้ผล 100% แต่รัฐบาลและ สธ. ก็ต้องการการยืนยันมากกว่านี้ด้วยเอกสารวิชาทั้งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการแพทย์ และอื่นๆ เพื่อนำข้อมูลนี้เสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ส่วนข้อเสนอจะใช้วิธีเจาะเลือดไปทดลองกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทย และเข้าพักในสถานกักกันโรคในเดือนตุลาคมนี้ ขณะนี้ยังไม่มีการรายงานมาจากกรมควบคุมโรค หรือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์